
 

 

29 Ionawr 2020 

Annwyl Dawn, 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Rhagfyr ynghylch y goblygiadau posibl i 
bwyllgorau'r Cynulliad yn sgil unrhyw newid ym maint y Cynulliad. Trafodwyd y 
llythyr hwn ar 23 Ionawr. Roedd barn yr Aelodau ar y pwnc yn amrywio ac ni 
ddaeth y Pwyllgor i safbwynt sefydlog. Ymhlith rhai o’r pwyntiau a godwyd gan yr 
Aelodau yn y drafodaeth roedd y canlynol: 

• Mae'r mater hwn yn fwy priodol i Aelodau Cynulliad unigol neu grwpiau 
gwleidyddol ymateb iddo 

• Gall y llwyth gwaith fod yn anodd ac nid oes modd ei gymharu â sefydliadau 
tebyg eraill; nid oes gan bwyllgorau'r Cynulliad ddigon o bwerau 

• Gall bod ar fwy nag un neu ddau o bwyllgorau fod yn heriol 
• Mae'n anodd arbenigo 
• Gyda phwyllgorau llai, mae'n anodd iawn ymgymryd â gwaith is-bwyllgor 

neu rapporteur 

Fel y soniwyd uchod, roedd y safbwyntiau'n amrywio rhwng yr Aelodau. Mae'r 
pwyntiau hyn yn gofnod o'r drafodaeth a gafwyd yn hytrach na barn Pwyllgor yr 
Economi, Seilwaith a Sgiliau yn ei gyfanrwydd. 

 

Yn gywir,  
 

 

Russell George AC  
Cadeirydd  
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Dawn Bowden AC 
Cadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad 
 


